



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งประกาศขึ้นบัญชี เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส่วนกลาง) นั้น

บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งให้ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน ๑๐ ราย ตั้งแต่ลำดับที่ ๑๑ - ๑๔ , ๑๖ - ๑๘ , ๓ , ๖ และลำดับที่ ๘ ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มาสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส่วนกลาง) แล้ว

จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ดังนี้
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน ๑ ราย

เลขประจำตัวผู้เข้ารับการประเมิน	เลขประจำตัวสอบแข่งขันในบัญชีเดิม	ชื่อ - สกุล
๑๐๑	๔๐๔๓	นางสาวทิพย์รัตน์ ทิมวงษ์

หากได้ดำเนินการสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งถูกต้องครบถ้วนตามวันที่กำหนดแล้ว แต่ไม่มีชื่อปรากฏ ให้ติดต่อมายังกลุ่มบริหารงานบุคคล ๒ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๕๔ หรือ ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๕๓ ภายในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เพื่อดำเนินการประกาศรายชื่อเพิ่มเติม โดยให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง รายงานตัวเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยวิธีการสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ อาคาร สพฐ. ๒ ชั้น ๖ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ หากผู้ใดไม่รายงานตัวตามวัน เวลา ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิในการเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งที่ประเมินนี้ สำหรับเอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาในวันประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งให้จัดส่งเอกสารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ไฟล์ PDF ระบุชื่อไฟล์ ชื่อ - สกุล และตำแหน่ง ทางอีเมล E-mail : hr.obec.job2@gmail.com ภายในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น.

/ สำนักงาน ...

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ทางเว็บไซต์สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน <https://personnel.obec.go.th>

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายพิชณะ พิศนทวิศล)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รักษาการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน